

Số: 6 6 1 /BC-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 11 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tổng kết hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015, Chương trình giám sát, khảo sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh (Ban) năm 2019, Ban báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 như sau:

#### I. Kết quả hoạt động năm 2019:

##### 1. Hoạt động giám sát, khảo sát:

Trong năm 2019, Ban đã tiến hành giám sát 04 chuyên đề, khảo sát 06 chuyên đề theo Chương trình giám sát, khảo sát đã đề ra, cụ thể như sau:

**Chuyên đề 1:** Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội<sup>1</sup>.

Thực hiện chuyên đề này, Ban đã tổ chức Đoàn giám sát làm việc với Sở Nội vụ và có mời Tỉnh Đoàn tham dự. Qua giám sát, Ban nhận thấy qua triển khai thực hiện Luật Thanh niên, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của thanh niên của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành các cấp luôn đề cao và phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên được tăng cường, nhiều vấn đề bức xúc của thanh niên được kịp thời giải quyết, từ đó, quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, công tác triển khai Luật Thanh niên còn chậm và còn mang tính hình thức tại một số cơ quan, đơn vị, thời gian đầu chủ yếu do tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện nên chưa được rộng khắp. Trong chiến lược phát triển của một số ngành, địa phương vẫn chưa xác định rõ vai trò của thanh niên, quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, dự án của các ngành, các cấp chưa có sự đầu tư nghiên cứu đúng mức để lồng ghép và phát huy vai trò lực lượng thanh niên vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành các chính sách, chế độ đặc thù riêng cho thanh niên của tỉnh còn hạn chế do thiếu nguồn lực đảm bảo thực hiện. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức Đoàn cấp cơ sở còn thấp, chưa có nhiều mô hình phù hợp tổ chức tập hợp đối với thanh niên nông thôn, thanh niên ở các cụm, khu công nghiệp. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng thanh niên được nâng lên, nhưng vẫn còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học,

<sup>1</sup> Báo cáo số 136/BC-HĐND ngày 25 tháng 3 năm 2019 về kết quả giám sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Luật Thanh niên tại tỉnh Bến Tre.

khả năng giao tiếp, tính chủ động và khả năng thích ứng trong nền kinh tế thị trường. Tình trạng thanh niên thất nghiệp, sống thiếu lý tưởng, thực dụng, đua đòi, vi phạm pháp luật, tham gia tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, lạm dụng bia rượu... vẫn còn xảy ra ở cả nông thôn và thành thị. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban đã kiến nghị khắc phục các hạn chế trên để các cơ quan Trung ương xem xét khi tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005.

**Chuyên đề 2:** Giám sát việc thực hiện Kế hoạch xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh<sup>2</sup>.

Thực hiện chuyên đề này, Ban đã tổ chức khảo sát thực tế 02 trường mầm non ngoài công lập và 01 nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre, tổ chức làm việc với UBND huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; giám sát qua báo cáo các huyện còn lại.

Qua giám sát, Ban kiến nghị UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đánh giá những mặt được, khó khăn, vướng mắc qua quá trình triển khai thực hiện để xây dựng kế hoạch mới với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, trong đó tập trung tháo gỡ ba rào cản trong kêu gọi đầu tư: quỹ đất, thủ tục hành chính và nguồn nhân lực.

**Chuyên đề 3:** Giám sát việc thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020<sup>3</sup>.

Qua giám sát cho thấy, qua 06 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả khả quan. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 06 - 15 biết bơi đạt yêu cầu đề ra (66.587 trẻ/164.994 trẻ, đạt tỷ lệ 40,4%, trong đó học sinh tiểu học đạt 43,99%, học sinh trung học cơ sở đạt 82,28%); hạn chế được tình trạng trẻ em bị đuối nước hàng năm.

Trên cơ sở giám sát, Ban kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có văn bản chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của thành viên Ban Quản lý Đề án các cấp, các ngành, đoàn thể có liên quan trong việc phối hợp tổ chức thực hiện Đề án theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Tích cực phối hợp các ngành liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thực hiện đạt phương hướng, mục tiêu đã đề ra đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngân sách tỉnh, tạo

<sup>2</sup> Báo cáo số 311/BC-HĐND ngày 06 tháng 6 năm 2019 về kết quả giám sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

<sup>3</sup> Báo cáo số 593/BC-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2019 về kết quả giám sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020.

điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ cập bơi hàng năm. Quan tâm hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các địa phương trong thực hiện công tác phổ cập bơi; chỉ đạo UBND huyện Bình Đại nắm tình hình triển khai thực hiện công tác phổ cập bơi của Ban Quản lý Đề án huyện để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong thời gian qua. Chỉ đạo các trường quan tâm vệ sinh nguồn nước ở các bể bơi trong trường học, đảm bảo vệ sinh, an toàn sức khỏe của trẻ, đồng thời tăng cường công tác quản lý và phát huy hiệu quả của cơ sở vật chất đã được trang bị; tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” ở những nơi có điều kiện thực hiện. Tiếp tục phân bổ kinh phí theo Đề án để thực hiện công tác phổ cập bơi hàng năm.

**Chuyên đề 4:** Giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng<sup>4</sup>.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn rất hạn hẹp nhưng dưới sự tích cực và nỗ lực của ngành chuyên môn và các huyện, thành phố, năm 2019, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh đã vượt chỉ tiêu đề ra (1.517/1260 người lao động, đạt 120,39%). Việc thực hiện chủ trương, chính sách đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác giảm nghèo của tỉnh, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, giải quyết việc làm, đồng thời sau khi trở về nước, người lao động tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tay nghề, tác phong làm việc.

Trên cơ sở giám sát, Ban kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cân đối ngân sách, theo thẩm quyền bổ sung nguồn ngân sách tỉnh ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng trong năm 2019 do chưa có vốn vay. Xem xét, kiến nghị Trung ương điều chỉnh Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính theo hướng quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển khi tham gia lao động ở nước ngoài theo hợp đồng không thông qua hình thức đặt hàng đào tạo. Rà soát những khó khăn, vướng mắc qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ để đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết mới, trong đó cần quy định rõ các hồ sơ thủ tục kèm theo, đảm bảo cơ sở pháp lý và phù hợp với tình hình thực tế. Nên thỏa thuận, xây dựng quy chế phối hợp với các doanh nghiệp có số lao động của tỉnh tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ủy thác nguồn vốn qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho người lao động vay vốn theo quy

<sup>4</sup> Báo cáo số 610/BC-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về kết quả giám sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

định nhằm tháo gỡ khó khăn về chi phí cho người lao động. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này; chỉ đạo ngành chuyên môn và chính quyền, đoàn thể cơ sở, đơn vị cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài quan tâm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật nước sở tại khi người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Sau giám sát, Ban đã có văn bản báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp lệ kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2019 để có ý kiến đến Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ủy thác bổ sung 4,5 tỷ đồng sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để kịp thời giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng trong năm 2019 do chưa có vốn vay.

**Chuyên đề 5:** Khảo sát công tác quản lý nhà nước (QLNN) đối với hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập mái ấm Đức Quang (xã Long Hòa) huyện Bình Đại); cô nhi viện Mai Bình (xã Tường Đa), chùa Phật Minh (xã Giao Hòa) huyện Châu Thành<sup>5</sup>.

Từ kết quả giám sát, Ban đã kiến nghị UBND huyện Bình Đại, UBND huyện Châu Thành, các cơ sở Ban đến khảo sát và các cơ quan có liên quan một số giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em cơ nhỡ tại các cơ sở cũng như thực hiện tốt công tác QLNN của chính quyền địa phương đối với hoạt động của các cơ sở này.

Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của Ban, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm dạy nghề trực thuộc Hội hỗ trợ mở lớp tập huấn kiến thức chế biến món ăn cho trẻ cho các bảo mẫu, nhân viên của Mái ấm Đức Quang. Đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (Trung tâm) đã quan tâm đến cơ sở để kiểm tra công tác cấp nước của Nhà máy nước Long Định và làm việc với đại diện cơ sở để tìm hiểu các nội dung liên quan. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Trung tâm có văn bản số 387/TTN-QLKT báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị gửi về Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Trung tâm đã triển khai các giải pháp cấp nước an toàn, liên tục cho cơ sở như: kiểm tra chất lượng nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường công tác súc, xả cặn tại các tuyến ống chính, ống nhánh; lắp đặt thêm một đồng hồ nước có đường kính lớn hơn để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho hơn 150 người; tiếp tục thực hiện lắp đặt đường ống dẫn nước cấp bổ sung từ Nhà máy nước Thới Lai về Nhà máy nước Long Định theo kế hoạch của Trung tâm để tăng áp lực, đủ lưu lượng cho người dân trong khu vực sử dụng, trong đó có cơ sở Mái ấm Đức Quang. Sau đó, Trung tâm đã đến cơ sở lần 2 để kiểm tra, được đại diện cơ sở xác nhận thông tin lượng nước cấp cho cơ sở sử dụng đã ổn định về lưu lượng và chất lượng.

---

<sup>5</sup> Báo cáo số 124/BC-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2019 về kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Mái ấm Đức Quang; Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2019 về kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập cô nhi viện Mai Bình (xã Tường Đa), chùa Phật Minh, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành.

**Chuyên đề 6:** Khảo sát việc thực hiện công tác QLNN đối với các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn huyện Mô Cày Bắc, Thạnh Phú<sup>6</sup>.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban kiến nghị UBND các huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở chấp hành tốt quy định của pháp luật, tiếp tục tạo điều kiện để các chủ cơ sở, nhân viên cơ sở được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở Y tế tổ chức và các điều kiện khác để cơ sở hoạt động đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác y tế của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tập trung chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở, khắc phục tình trạng nê nang, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; có cơ chế để người dân, cộng đồng tham gia giám sát, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời, quan tâm hơn đến nhân lực, kinh phí, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của Phòng Y tế để đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện QLNN trên lĩnh vực y tế tư nhân. Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07 tháng 09 năm 2017 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tổ chức tập huấn.

Qua các kiến nghị của Ban, Sở Y tế đã có văn bản số 1347/BC-SYT ngày 21 tháng 5 năm 2019 báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân sau kết quả khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội. Theo Báo cáo, thực hiện kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội, Sở Y tế đã có Công văn số 673/SYT-TTra ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, đề nghị các Phòng Y tế huyện và Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm. Về công tác tập huấn, Sở Y tế đã tổ chức 08 lớp tập huấn, đào tạo liên tục các văn bản quy phạm pháp luật và chuyên môn trong hoạt động hành nghề y tư nhân cho 100% các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn tỉnh. Về công tác thanh tra, kiểm tra: Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan và chỉ đạo Phòng Y tế tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử phạt vi phạm trên tất cả các địa phương.

**Chuyên đề 7:** Khảo sát việc trang cấp, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường học trên địa bàn huyện Châu Thành, Bình Đại, Chợ Lách, Mô Cày Nam, Thành phố Bến Tre<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2019 về kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện Thạnh Phú và huyện Mô Cày Bắc.

<sup>7</sup> Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2019 về kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về trang cấp, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thực hiện chuyên đề này, Ban đã khảo sát 16 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thành phố nêu trên; làm việc với lãnh đạo nhà trường, đại diện Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng và dân dụng của huyện.

Từ kết quả khảo sát, Ban đã kiến nghị UBND huyện Châu Thành, Bình Đại, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Thành phố Bến Tre, các trường Ban đến khảo sát và các cơ quan có liên quan chủ động rà soát, thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học bị hư hỏng, xuống cấp theo phân cấp hoặc báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện sửa chữa kịp thời đối với các trường hợp ngoài thẩm quyền, đảm bảo điều kiện dạy và học an toàn. Khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất thực hiện trên toàn huyện. Nghiên cứu, xem xét hiệu quả của việc thuê máy photocopy thay vì trang bị mới để đề xuất áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo trong toàn ngành xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất của các trường đã đưa vào sử dụng sau 20 năm, 15 năm, 10 năm, ưu tiên dần theo thời gian xây dựng và quá trình xuống cấp của cơ sở vật chất nhà trường. Tiếp tục rà soát số lượng giáo viên mầm non còn thiếu trên toàn tỉnh để có giải pháp đào tạo kịp thời, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân trên địa bàn.

Qua kiến nghị của Ban, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở khi có máy photocopy hư hỏng, không sửa chữa được thì thực hiện thuê máy photocopy. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025. Chỉ đạo các trường quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất của nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Phối hợp với Trường Cao đẳng Bến Tre đào tạo giáo viên mầm non tạo nguồn bổ sung, hàng năm đào tạo từ 100 -150 giáo viên; tiếp tục điều tiết biên chế từ cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở sang cấp học mầm non và thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non. Kiến nghị Trung ương xem xét, ban hành quy định đặc thù với ưu đãi giao đất tại Báo cáo số 960/BC-SGD&ĐT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để kịp thời tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh những hạn chế.

**Chuyên đề 8:** Khảo sát Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiến độ xây dựng các dự thảo nghị quyết Ban được phân công thẩm tra tại kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh<sup>8</sup>.

Qua khảo sát, Ban nhận thấy cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đầy đủ quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, lấy ý kiến đối tượng thụ hưởng (đối với chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

<sup>8</sup> Thông báo số 215/TB-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2019 về kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2019 thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

cộng đồng), ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp theo quy định. Tại thời điểm khảo sát, cả hai dự thảo Nghị quyết đã được trình thông qua phiên họp thành viên UBND tỉnh cho ý kiến. Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phân tích làm rõ các tác động của chính sách trong trường hợp được ban hành và không được ban hành. Qua khảo sát, Ban kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Tài chính một số vấn đề nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình ra Kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo cơ sở pháp lý, chất lượng và tiến độ.

**Chuyên đề 9:** Khảo sát công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhạc sống ở cơ sở<sup>9</sup>.

Thực hiện chuyên đề này, Ban đã khảo sát 06 hộ kinh doanh nhạc sống, làm việc với UBND xã Lương Hòa, UBND thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), UBND xã Hưng Khánh Trung A, UBND xã Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày Bắc).

Từ kết quả khảo sát, Ban đã kiến nghị UBND tỉnh, UBND các huyện và xã, thị trấn được khảo sát kiến nghị Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan sao cho phù hợp với tình hình thực tế ở tại cơ sở. Quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định về quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh. Nghiên cứu xây dựng mô hình dân vận khéo về việc chấp hành các quy định trong sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh văn hóa và kinh doanh; đồng thời tổ chức nhân rộng mô hình để công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu. Quản lý chặt chẽ các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ nhạc sống, nhất là quản lý loại hình karaoke lưu động (hình thức thùng loa kéo sau xe). Thực hiện nghiêm túc việc thiết lập đường dây nóng và tổ chức công khai để người dân báo tin hành vi vi phạm và kịp thời xử lý các tin báo; nhanh chóng hướng dẫn bổ sung quy định về tiếng ồn vào quy ước của ấp, khu phố văn hóa đối với các địa phương chưa thực hiện.

**Chuyên đề 10:** Khảo sát việc xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre<sup>10</sup>.

Qua khảo sát cho thấy, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân để triển khai thực hiện trên địa bàn cấp mình quản lý và tranh thủ được các nguồn lực để xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình; một số địa phương có quan tâm công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị các công trình. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các công trình được phân cấp cho huyện còn chậm so với quy hoạch đề ra; một số công trình thuộc cấp tỉnh và cấp huyện quản lý hiện đã xuống

<sup>9</sup> Báo cáo số 406/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 về kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhạc sống ở cơ sở.

<sup>10</sup> Báo cáo số 523/TB-HĐND ngày 09 tháng 9 năm 2019 về kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre.

cấp nhưng chậm được trùng tu, sửa chữa; một số công trình bia, tượng (kể cả trong và ngoài quy hoạch) đã được xây dựng chưa đảm bảo tính mỹ thuật đều không thông qua Hội đồng nghệ thuật tỉnh mẫu phác thảo và chưa được cấp phép xây dựng theo quy định.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát các công trình do tỉnh quản lý hiện đang xuống cấp, cần thiết phải được trùng tu, tôn tạo, sửa chữa để xây dựng kế hoạch, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện; sớm triển khai thi công các công trình do tỉnh quản lý nếu đủ điều kiện thi công. Kiến nghị các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục các hạn chế đối với các công trình đã xây dựng nhưng không đảm bảo tính mỹ thuật và tính bền vững của công trình; nhanh chóng rà soát và báo cáo UBND tỉnh các công trình cần dời thời gian thực hiện hoặc loại ra khỏi quy hoạch do không đảm bảo các nguồn lực để thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp di tích lịch sử bị lấn chiếm; chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các công trình đã xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho công tác thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tại Kỳ họp cuối năm 2019, Ban đã tổ chức buổi làm việc với một số sở, ngành khối văn hóa - xã hội để nắm tình hình hoạt động của ngành năm 2019; những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị đối với UBND tỉnh, HĐND tỉnh; việc thực hiện các kiến nghị của Ban qua giám sát, khảo sát trong năm 2019 đối với ngành.

## **2. Hoạt động tham gia, phối hợp:**

- Trưởng Ban tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham gia giám sát với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành về tiến độ xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải của tỉnh; tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; tham gia giám sát với Ban Kinh tế - Ngân sách về hiệu quả quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp chi cho khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2018; tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em; tham gia Đoàn của Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bạc Liêu; dự cùng UBND tỉnh tiếp Trưởng Đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh); dự giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại về tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng quy hoạch dự án rừng phòng hộ và đặc dụng tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận, huyện Bình Đại; tham dự Đoàn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh dự giao lưu văn hóa với tỉnh Bắc Ninh (01-03/11/2019).

- Phó Trưởng Ban tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham gia giám sát với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri về nuôi tôm biển ngoài vùng quy hoạch; tham gia



Đoàn của Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Kiên Giang, dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại huyện Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm; tham gia Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo năm 2019; dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hà Nam; tham gia cùng Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát phòng, chống xâm hại trẻ em tại các huyện; dự kiểm tra, giám sát công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại các huyện Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri; tham gia Đoàn khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

### **3. Hoạt động thẩm tra:**

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, Ban văn hóa – xã hội được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và bổ sung biện pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2019.

- Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

- Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

- Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh, Ban văn hóa – xã hội được Thường trực HĐND tỉnh phân công phối hợp Ban kinh tế - ngân sách nghiên cứu và góp ý một số Nghị quyết trên lĩnh vực đô thị.

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, Ban văn hóa – xã hội được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng, Ban đã được phân công thẩm tra Tờ trình số 3495/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2019; Tờ trình xin ý kiến ban hành quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

#### **4. Tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại của công dân:**

Ban Văn hóa – Xã hội không trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công dân nhưng có tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu, khu phố 2, thị trấn Ba Tri khiếu nại Quyết định số 245/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 10 năm 2018 của BHXH tỉnh về việc không tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động chuyển đến BHXH tỉnh để xem xét giải quyết.

#### **5. Hoạt động khác:**

- Về công tác nhân sự: Tại kỳ họp 12 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười do chuyển công tác về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời bầu ông Đặng Ngọc Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Sau khi có thay đổi về nhân sự, tập thể Ban đã họp, thảo luận, thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phù hợp với tình hình cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Tập thể Ban dự Hội nghị bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre năm 2019.

- Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Ninh. Trên cơ sở

nghiên cứu các chính sách, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng của các tỉnh khu vực Tây Bắc, Ban đã có báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm gửi Thường trực HĐND tỉnh, trong đó đề xuất một số giải pháp cần nghiên cứu, học tập chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

- Lãnh đạo Ban và các thành viên Ban tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã đăng ký; tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo Ban tham dự các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng, dự họp thành viên UBND tỉnh, dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động khác khi được mời và khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công.

## **6. Nhận xét chung:**

### *6.1. Mặt được:*

- Đối chiếu với Chương trình công tác đã đề ra, năm 2019, Ban đã thực hiện hoàn thành các nội dung công việc đã đề ra, ngoài ra, Ban còn thực hiện thêm một chuyên đề giám sát theo yêu cầu của Ủy ban của Quốc hội, đồng thời, có chỉnh sửa, bổ sung chương trình giám sát, khảo sát theo đề nghị của thành viên Ban tại cuộc họp sơ kết quý I. Nhìn chung, công việc khá nhiều nhưng do Ban đã xây dựng Chương trình giám sát khá chi tiết từ cuối năm trước, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên nên công việc thực hiện đạt về khối lượng và chất lượng. Qua theo dõi, các kiến nghị của Ban được các cơ quan chịu sự giám sát tiếp thu, từng bước có khắc phục, điều chỉnh những vấn đề cụ thể.

- Ban đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc tham gia cùng Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019; đồng thời thực hiện tốt chức năng thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

- Ban đã kịp thời bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của Ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực công tác phù hợp vị trí, điều kiện công tác, khả năng và trình độ chuyên môn; luôn tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện tốt Quy chế hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các thành viên Ban tích cực tham gia các hoạt động, góp phần thực hiện tốt các công việc đã đề ra. Hàng quý, Ban có tiến hành họp thành viên Ban để đánh giá hoạt động của quý và thảo luận, thống nhất chương trình hoạt động của quý tiếp theo.

- Ban đã kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc qua giám sát, khảo sát tại các địa phương, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Ban đã tổ chức được chuyến học tập kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng với sự tham gia tích cực, nhiệt tình của các thành viên Ban. Qua đó giúp cho thành viên Ban nâng cao kiến thức thực tế và kinh nghiệm hoạt động của Ban.

## 6.2. Khó khăn:

- Các thành viên Ban phần lớn là kiêm nhiệm, công tác ở nhiều cơ quan khác nhau nên việc thống nhất về thời gian để tham gia các hoạt động của Ban còn khó khăn, phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ban.

- Mặc dù đa số các kiến nghị của Ban được các cơ quan chịu sự giám sát và các cơ quan Ban kiến nghị tiếp thu nhưng việc chỉ đạo thực hiện một số kiến nghị còn chậm, qua theo dõi, một số vấn đề sau giám sát, kiến nghị vẫn chưa có chuyển biến tích cực do thiếu sự quan tâm chỉ đạo giải quyết hoặc do vướng mắc về quy định pháp luật của Trung ương hoặc khó khăn về nguồn lực thực hiện của địa phương. Ban sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kiến nghị này trong năm 2020.

## II. Chương trình công tác năm 2020:

### 1. Dự kỳ họp và tiếp xúc cử tri:

Dự kỳ họp và tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp lệ kỳ của HĐND tỉnh.

### 2. Hoạt động thẩm tra:

Thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa – xã hội theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

### 3. Hoạt động giám sát:

Trong năm 2020, Ban chủ yếu giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về công tác dạy nghề.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về đầu tư khai thác các thiết chế văn hóa và hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh sau khảo sát, giám sát lĩnh vực y tế.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre và việc xây dựng định hướng phát triển du lịch tỉnh giai đoạn tiếp theo.

Đây là dự kiến nội dung giám sát năm 2020 đã được thành viên Ban thống nhất, Ban sẽ xây dựng và ban hành Chương trình giám sát cụ thể năm 2020 sau khi có ý kiến điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngoài các nội dung trên, Ban sẽ tham gia phối hợp giám sát theo phân công của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các Ủy ban của Quốc hội khi có yêu cầu.

#### 4. Hoạt động tham gia chuẩn bị Kỳ họp:

- Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
- Dự họp các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.
- Dự họp thành viên UBND tỉnh.
- Tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Hoạt động phối hợp theo sự phân công, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; dự các cuộc họp theo thư mời.

#### 5. Tổ chức thực hiện:

- Ban xây dựng và ban hành Chương trình giám sát năm 2020 đúng thời gian quy định, lãnh đạo Ban sẽ tổ chức hoạt động giám sát theo chương trình đã đề ra. Hàng quý, Ban sẽ tổ chức họp các thành viên Ban để đánh giá kết quả hoạt động quý và thống nhất kế hoạch của quý tiếp theo.

- Ngoài những nội dung trọng tâm đã nêu trên, trong quá trình hoạt động, từng thời điểm Ban sẽ bổ sung chấn chỉnh chương trình cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương và sự phân công, điều hòa, phối hợp của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban xin báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát, thành viên Ban để thực hiện, các Ban HĐND tỉnh để phối hợp và Văn phòng HĐND tỉnh để tham mưu, phục vụ./.

#### Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh “để báo cáo”;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- Ban KTXH HĐND các huyện, TP;
- Lãnh đạo VPHĐND tỉnh (3b);
- Phòng TH-VPHĐND tỉnh (07 bản);
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ph. *ru*

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN



*[Signature]*  
Đặng Ngọc Anh